

DỊCH VỤ PHÁ THAI MEDI-CAL



PHÁ THAI CÓ HỢP PHÁP Ở CALIFORNIA KHÔNG?

Có Tại California, người dân có **quyền phá thai hợp pháp**.



MEDI-CAL CÓ HỖ TRỢ CHI PHÍ PHÁ THAI KHÔNG?

Có, California **hỗ trợ chi phí phá thai cho toàn bộ thành viên Medi-Cal** và tất cả dịch vụ liên quan đến việc phá thai. Hoàn toàn miễn phí cho thanh thiếu niên mồ côi và đã từng thuộc diện mồ côi.

TÔI CÓ THỂ ĐƯỢC PHÁ THAI Ở ĐÂU?

Quý vị hãy **hỏi nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của mình** về nhu cầu phá thai. Để biết ai là nhà cung cấp dịch vụ của quý vị, vui lòng gọi phòng kế hoạch sức khỏe Medi-Cal. Quý vị cũng có thể đến gặp bất cứ nhà cung cấp dịch vụ phá thai nào chấp nhận Medi-Cal, kể cả khi họ không là một phần trong kế hoạch sức khỏe của quý vị.



ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TÔI GẶP VẤN ĐỀ KHI PHÁ THAI?

Liên đoàn Sức khỏe Người tiêu dùng (HCA) nhận trợ giúp miễn phí qua điện thoại hoặc trực tiếp cho những người đang gặp khó khăn để mua hoặc duy trì bảo hiểm sức khỏe và giải quyết các vấn đề với kế hoạch sức khỏe của họ. Họ có thể hỗ trợ những cá nhân đang cần được chăm sóc phá thai. Quý vị có thể **gọi cho HCA** qua số 1-888-804-3536 (TTY 1-877-735-2929) hoặc qua trang web <https://healthconsumer.org/>.

ACCESS Reproductive Justice (Quyền Bình đẳng Sinh sản ACCESS) vận hành một đường dây nóng miễn phí cung cấp thông tin, giới thiệu, hỗ trợ thủ tục và thực tiễn xoay quanh vấn đề chăm sóc phá thai, tránh thai, các dịch vụ sức khỏe sinh nở khác. Quý vị có thể **gọi cho ACCESS** qua số 1-800-376-4636 hoặc qua trang web <https://accessrj.org/access-rj-online-request-form/>.

Quý vị có thể **gọi cho luật sư của mình**. Nếu quý vị đang trú tại viện mồ côi thuộc Hạt Los Angeles, Hạt Placer, hoặc Hạt Sacramento, quý vị có thể gọi cho luật sư của mình tại Trung tâm Luật Trẻ em.

Quý vị cũng có thể **gọi cho nhân viên xã hội và/hoặc CASA** để được giúp đỡ.

Quý vị cũng có thể **nói chuyện với Văn phòng Thanh tra Chăm sóc Mồ côi** để được biết về quyền của quý vị, trao đổi về vấn đề và được giúp đỡ. Vui lòng truy cập fosteryouthhelp.ca.gov hoặc gọi qua số 1-877-846-1602 hoặc gửi thư điện tử đến fosteryouthhelp@dss.ca.gov.

TÔI CÓ CẦN CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT VỀ VIỆC PHÁ THAI?



Thanh thiếu niên mọi độ tuổi có thể phá thai mà không cần sự cho phép hoặc thông báo cho cha hoặc mẹ/người giám hộ, vợ hoặc chồng/người phối ngẫu, nhân viên xã hội, người chăm sóc trẻ mồ côi, hoặc cha đẻ của thai nhi.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị cũng không được thông báo cho cha hoặc mẹ/người giám hộ, vợ hoặc chồng/người phối ngẫu, nhân viên xã hội, người chăm sóc trẻ mồ côi, hoặc cha đẻ của thai nhi rằng quý vị đã phá thai, trừ khi quý vị cho phép người đó thông báo.

